



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่: ศุกร์ 29 มีนาคม 2567

ปีที่: 28 ฉบับที่: 9996

หน้า: 13(บนซ้าย)

Col.Inch: 20.86 Ad Value: 25,032

PRValue (x3): 75,096

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: งานแรกในไทยที่รวบรวมอุตสาหกรรมยางล้อยกระดับนานาชาติแบบครบวงจร



งานแรกในไทยที่รวบรวมอุตสาหกรรมยางล้อยกระดับนานาชาติแบบครบวงจร ● อัลวิน เชี่ยว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ – เอเชียและสิงคโปร์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผนึกกำลัง
ร่วมกับทาง นายสุชัทศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) และ นางวัลยา วงศาริยานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีลโตน คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) จัดงาน "TyreXpo Asia 2024" ไทรี เอ็กซ์โป เอเชีย 2024 งานแรกในไทยที่
รวบรวมอุตสาหกรรมยางล้อยกระดับนานาชาติแบบครบวงจร วางเป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการ
ตามนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางไทย พร้อมจัดงานครั้งแรกในไทยระหว่าง
วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี สรรชาย นุ่มบุญนำ
และเมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ ร่วมงาน ณ รร.คาร์ลตัน กรุงเทพฯ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ
วันที่: ศุกร์ 29 มีนาคม 2567
ปีที่: 33 ฉบับที่: 12175
Col.Inch: 13.98 Ad Value: 15,378
ภาพขาว: วิจัยเมล็ดยาง

หน้า: 5(ซ้าย)
PRValue (x3): 46,134

คลิป: ชาว-ดำ



วิจัยเมล็ดยาง - ฉกรรจ์ ตรรกรวิท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วม
กับ Nomura Jimusho, Inc. จากญี่ปุ่น ลงนาม MOU “โครงการศึกษาวิจัยร่วมการจัดการ
เมล็ดยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า” มุ่งวิจัยจัดหาเมล็ดยางพารา แปรรูปเป็นพลังงานทางเลือก
หวังสร้างสมดุลนิเวศระยะยาว เพิ่มแหล่งรายได้ใหม่เกษตรกร

สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เตือนเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเกิดอาการเปลือกแห้งของยางพารา

สนง.เกษตรอำเภอกระสัง อำเภอกระสัง 3 วัน

ประชาสัมพันธ์
คำแนะนำการป้องกันการเกิดอาการเปลือกแห้งของยางพารา เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นแนวทางการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น

คำแนะนำการป้องกันการเกิดอาการเปลือกแห้งของยางพารา
Tapping Panel Dryness (TPD)

อาการผิดปกติทางด้านสรีระวิทยา ไม่มีเชื้อโรคเป็นสาเหตุ เป็นความผิดปกติของการไหลของน้ำยาง ทำให้ผลผลิตลดลง จนกระทั่งไม่มีน้ำยาง แบ่งเป็น 2 แบบ

แบบชั่วคราว : เกิดจากการกรีดยางที่เกินไป/การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางไม่เหมาะสม/การกรีดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเกินไป เมื่อหยุดกรีดระยะหนึ่งต้นยางสามารถให้น้ำยางได้ตามปกติ

แบบถาวร : เป็นอาการเปลือกแห้งที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้

สาเหตุ

- การกรีดยางที่เกินไป
- สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม
- การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางมากเกินไป
- พันธุ์ยางอ่อนแอต่อการเกิดอาการเปลือกแห้ง

อาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยรวมกัน

จากที่รัฐบาลได้มีการปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางที่ผิดกฎหมาย (ยางเถื่อน) ช่วยให้เราขายยางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเห็นว่ามีราคาที่สูงขึ้นเกษตรกรบางคนอาจเข้าใจผิด ทำการกรีดยางที่ถี่จนเกินไปเพราะต้องการให้ได้น้ำยางที่เพิ่มมากขึ้น หรือบางคนอาจจะใช้สารเคมีเร่งน้ำยางโดยไม่เหมาะสม ซึ่งทั้ง 2 สาเหตุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการเปลือกแห้งของยางพาราได้ นอกจากการกรีดยางในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเกินไป ซึ่งกรณีนี้ถ้าหยุดสักระยะต้นยางจะสามารถกลับมาให้น้ำยางได้ตามปกติ ส่วนอาการถาวรจะเป็นอาการเปลือกแห้งที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้

โดยก่อนเกิดโรค ต้นยางมักจะแสดงอาการบางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน เช่น น้ำยางบนรอยกรีดจะจับตัวกันเร็วกว่าปกติ น้ำยางที่กรีดได้จะมีปริมาณมากกว่าปกติ การหยุดของน้ำยางนานกว่าปกติ น้ำ

ยางที่กรีตได้จะใสและมีปริมาณเนื้อยางแห้งต่ำ และเปลือกของต้นยาง
เหนือรอยกรีตจะมีสีซีดลง และขณะที่เป็นโรคต้นยางเปลือกจะแห้ง กรีต
แล้วไม่มีน้ำยางไหล เปลือกต้นยางตามลำต้นจะแตก พุพอง แต่ต้นยางไม่
ตาย ถ้าปล่อยไว้นานจะแพร่กระจายลูกกลมทำให้หน้ากรีตของยาง
ต้นเสียหายทั้งหมด แต่จะไม่แพร่ไปสู่ต้นอื่น ๆ ถ้าเป็นโรคเปลือกแห้งชนิด
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใน 2 - 3 เดือน หน้ากรีตของต้นยางจะเป็นโรค
เปลือกแห้งทั้งหมด

ดังนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง จึงได้มีการออกมาแจ้งเตือนไปยัง
พี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนยาง โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ
สนง.เกษตรอำเภอกระสัง อำเภอกระสัง ซึ่งได้ให้ข้อแนะนำการป้องกันการ
เกิดอาการเปลือกแห้ง โดยการกรีตไม่ควรกรีตต้นยางที่ยังไม่ได้ขนาดเปิด
กรีต ไม่ควรกรีตยางทุกวันหรือกรีตติดต่อกันหลายวัน ควรหยุดกรีตใน
ระยะที่ต้นยางมีการผลิใบใหม่ ส่วนการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางควรใช้กับ
ระบบกรีตยางที่มีวันหยุด ไม่ควรใช้สารเคมีเร่งน้ำยางในช่วงแล้ง นอกจากนี้
นี้ยังให้ใส่ปุ๋ยต้นยางพาราให้เหมาะสมตามจำนวนและระยะเวลาที่ทาง
วิชาการแนะนำ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง

ที่สำคัญคือควรกรีตยางตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทย ถ้า
เป็นยางที่เริ่มเปิดกรีตใหม่ ก่อนเปิดกรีต 3 เดือน ควรทำร่องแยกหน้ากรีต
ออกจากกัน โดยทำร่องเดี่ยวตรงตลอดจากจุดที่จะเปิดกรีตด้านบนจนถึง
ส่วนโคนของต้นยาง จากนั้นทำร่องบริเวณโคนต้นยางให้ร่องนี้ขวางกับ
ลำต้น โดยให้ร่องจดกับร่องที่ทำแบ่งแยกหน้ากรีต เพื่อป้องกันมิให้โรค
ลูกกลมลงสู่ราก สำหรับการควบคุมโดยทำร่องแยกส่วนที่เป็นโรคออกจาก
กัน วิธีทำร่องใช้สิ่วเซาะร่องให้ลึกถึงเนื้อไม้รอบบริเวณที่เป็นโรค ห่างจาก
บริเวณที่เป็นโรคประมาณ 2 ซม.หลังจากทำร่องเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถ
เปิดกรีตต่อไปได้ตามปกติ แต่ต้องเปิดกรีตต่ำกว่าบริเวณที่เป็นโรค

รูปภาพ



ทินกร เพชรดี

สวท.บุรีรัมย์

28 มี.ค. 67 16:34 ผู้เข้าชม 25

แชร์ข่าว



หน้าแรก / ทัวไป

ทัวไป

กยท. จับมือญี่ปุ่น แปรรูปเมล็ดยางพลาต เป็น น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

🕒 28 มี.ค. 2024 เวลา 13:14 น.



ลุยพัฒนา กยท. จับมือญี่ปุ่น แปรรูปเมล็ดยางผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ชีวภาพ ชาวสวนยาง เตรียมเฮ! มั่นใจช่วยเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคง

กยท. จับมือเอกชนญี่ปุ่น ขับเคลื่อนขยายผลการแปรรูปเมล็ดยางพาราเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ชีวภาพจากวัตถุดิบชีวมวล ไร้มลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรับกระแสโลก เร่งเดินหน้าศึกษาวิจัยให้
ครอบคลุมในทุกๆด้าน มั่นใจจะช่วยเสริมเพิ่มรายได้และความมั่นคงในอาชีพให้เกษตรกรชาวสวน
ยางอย่างยั่งยืน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ประสบความสำเร็จ
สำเร็จในการศึกษาวิจัยการนำเมล็ดยางพาราไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบชีวมวล สำหรับใช้เป็นน้ำมัน
เชื้อเพลิงอากาศยานที่ไม่มีมลพิษรักษาสภาพแวดล้อม ถือเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่จะปรับ
ความสมดุลทางระบบนิเวศในระยะยาว สอดคล้องกับกระแสโลกที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

โดยเป็นการศึกษาวิจัยร่วมกับบริษัท Nomura Jimusho, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ด้านชีวมวลในระดับโลก



การขยายผลของเกษตรกรชาวสวนยาง

เหนือจากการขายน้ำยางอีกด้วย

"เมล็ดยางจะออกประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี เกษตรกรจะคัดเมล็ดเพาะพันธุ์เป็นต้นกล้าส่วนหนึ่ง ที่เหลือจะทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นหากนำเมล็ดยางพาราดังกล่าวมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า จะทำให้เกษตรกรสามารถขายเมล็ดยางสร้างรายได้อีกหนึ่งทาง ซึ่งบริษัท Nomura Jimusho, Inc. ยินดีที่จะรับซื้อทั้งหมด ส่วนจะซื้อในราคาเท่าไรนั้นยังไม่มีกำหนด เพราะยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาวิจัยขยายผลไปสู่สวนยางของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการขยายผลให้เป็นรูปธรรม" นายณกรณ์กล่าว

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวต่อไปว่า กยท.ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราในประเทศทั้งระบบ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการส่งเสริมการทำสวนยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ



ก่อนหน้านี้ที่ กยท.ได้ลงนาม MOU กับองค์การบริหารจัดการ **ก๊าซเรือนกระจก** (องค์การมหาชน) การพัฒนาโครงการบริหารจัดการ**คาร์บอนเครดิต** เพื่อให้สามารถนำต้นยางพาราที่อยู่ในพื้นที่สวนยางนำมาผ่านกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน การลงนาม MOU โครงการศึกษาวิจัยร่วมการจัดการ**เมล็ดยางพารา** เพื่อเพิ่มมูลค่า กับบริษัท Nomura Jimusho, Inc. จะช่วยสร้างรายได้และอนาคตที่ยั่งยืนให้เกษตรกรทั้งในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

สำหรับโครงการศึกษาวิจัยร่วมการจัดการ**เมล็ดยางพารา** เพื่อเพิ่มมูลค่าดังกล่าว เป็นการ**ศึกษาวิจัย** เพื่อ**จัดการเมล็ดยางพารา**และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการขนส่ง การจัดเก็บรวบรวม การซื้อและการชำระเงิน ตลอดจนศึกษาปริมาณ**เมล็ดยางพารา**ต่อหน่วยพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย สำหรับเตรียมนำไปเป็น**เป็นวัตถุดิบชีวมวล** โดย กยท. จะรวบรวม**เมล็ดพันธุ์**จากเกษตรกร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง



2 กระจกलयนิคมยางพารา ใช้
มาตรการตรวจสอบย้อนกลับ ดึงนัก...

🕒 20 มี.ค. 2567 | 17:01



ราคาอย่างพุ่ง กิโลกรัม 90 บาท ทำไม? ชาวสวนยางพาราอัยมร้า น้ำตาริน

🕒 21 มี.ค. 2567 | 13:33



เชื่อเพลิงชีวภาพ เพิ่มรายได้เกษตรกร

🕒 24 มี.ค. 2567 | 5:21

ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปริมาณและศักยภาพในการใช้เมล็ดยางพาราเป็นสารเติมแต่งทางชีวภาพ นอกจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดยางพารา และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากภาคการเกษตรแล้ว ยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายชีวมวลอีกด้วย ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ญี่ปุ่น

ชีวภาพ

ยางพารา

แปรรูป

กยท.

ชาวสวนยาง

น้ำมันเชื้อเพลิง

สภาพแวดล้อม

คาร์บอนเครดิต

.....

ติดต่อกรุงเทพฯ

ติดต่อกองบรรณาธิการ

email : ktwebeditor@nationgroup.com

ติดต่อโฆษณา

- อัสเลียช สะอิ

กยท.จับมือญี่ปุ่น แปรรูปเมล็ดยางผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ



กยท. จับมือเอกชนญี่ปุ่น ขับเคลื่อนขยายผลการแปรรูปเมล็ดยางพาราเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจาก วัตถุประสงค์ชีวมวล ไรมลพิช อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรับกระแสโลก เร่งเดินหน้าศึกษาวิจัยให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน มั่นใจจะช่วยเสริมเพิ่มรายได้ และความมั่นคงในอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน

📅 28 มีนาคม 2567(<https://www.dailynews.co.th/date/2024/03/28/>) © 15:01 น.

📍 ท้องถิ่น (https://www.dailynews.co.th/news/news_group/local/)



0

0

0

([https://social-](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3297706%2F)

[plugins.line.me/lineit/share?](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3297706%2F)

[url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3297706%2F](https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3297706%2F))

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ประสบผลสำเร็จในการศึกษาวิจัยการนำเมล็ดยางพาราไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบชีวมวล สำหรับใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ไม่มีมลพิษรักษาสภาพแวดล้อม ถือเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่จะปรับความสมดุลทางระบบนิเวศในระยะยาว สอดคล้องกับกระแสโลกที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเป็นการศึกษาวิจัยร่วมกับบริษัทNomura Jimusho, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ด้านชีวมวลในระดับโลก และเมื่อเร็วๆ นี้ ยังได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) “โครงการศึกษาวิจัยร่วมการจัดการเมล็ดยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า” เพื่อมุ่งวิจัยจัดหาเมล็ดยางพารา แปรรูปเป็นพลังงานทางเลือก หวังสร้างสมดุลนิเวศระยะยาว เพิ่มมูลค่าเมล็ดยาง สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง นอกเหนือจากการขายน้ำยางอีกด้วย



“เมล็ดยางจะออกประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี เกษตรกรจะคัดเมล็ดเพาะพันธุ์เป็นต้นกล้าส่วนหนึ่ง ที่เหลือจะทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นหากนำเมล็ดยางพาราดังกล่าวมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า จะทำให้เกษตรกรสามารถขายเมล็ดยางสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทNomura Jimusho, Inc. ยินดีที่จะรับซื้อทั้งหมด ส่วนจะซื้อในราคาเท่าไรนั้น ยังไม่มีการกำหนด เพราะยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาวิจัยขยายผลไปสู่สวนยางของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการขยายผลให้เป็นรูปธรรม” นายณกรณ์ กล่าว



ผู้ว่าการ กยท. กล่าวต่อไปว่า กยท. ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราในประเทศทั้งระบบ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการส่งเสริมการทำสวนยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ ก่อนหน้านี้ที่ กยท. ได้ลงนาม MOU กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) การพัฒนาโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต เพื่อให้สามารถนำต้นยางพาราที่อยู่ในพื้นที่สวนยางนำมาผ่านกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางในครั้งนีก็เช่นเดียวกัน การลงนาม MOU โครงการศึกษาวิจัยร่วมการจัดการเมล็ดยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่ากับบริษัท Nomura Jimusho, Inc. จะช่วยสร้างรายได้และอนาคตที่ยั่งยืนให้เกษตรกรทั้งในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

กยท. จับมือญี่ปุ่น
แปรรูปเหล็ดยางผลิตหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
เกษตรกรเอ! หม้อใจช่วยเพิ่มรายได้

ณกรณ์ ธรรมวิโรจน์
ผู้ว่าการ กยท.

สำหรับโครงการศึกษาวิจัยร่วมการจัดการจัดหาเมล็ดยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าดังกล่าว เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อจัดหาเมล็ดยางพาราและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการขนส่ง การจัดเก็บรวบรวม การซื้อและการชำระเงิน ตลอดจนศึกษาปริมาณเมล็ดยางพาราต่อหน่วยพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย สำหรับเตรียมนำไปเป็นเป็นวัตถุดิบชีวมวล โดย กยท. จะรวบรวมเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกร ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปริมาณและศักยภาพในการใช้เมล็ดยางพาราเป็นสารเติมแต่งทางชีวภาพ นอกจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดยางพารา และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากภาคการเกษตรแล้ว ยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายชีวมวลอีกด้วย ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวยอดนิยมในหมวดหมู่

• นอภ.ท่าแพ มอบหมาย "ปลัดอาวุโสฯ"ร่วมกิจกรรม "ละศีลอดรอมฎอนสัมพันธ์"

(<https://www.dailynews.co.th/news/3299373/>)

• คนท้าวสารภีศแห่งเจิมฝ่ามือเปิดดวงมหาเศรษฐี แน่นพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์

(<https://www.dailynews.co.th/news/3298785/>)

• สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร (ด่านช่องเม็ก) คว้านดับ 1 ของประเทศ

(<https://www.dailynews.co.th/news/3291828/>)

• กำไรดี! จับอั้งขายริมถนน พุงโลละ 600 บาท เสียไม้ย่างพร้อมกินสตาร์ท 30 บาท

(<https://www.dailynews.co.th/news/3273334/>)



0 0 0 (<https://social->

[plugins.limo.me/lineit/share?](https://social-plugins.limo.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3297706%2F)

[url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3297706%2F](https://social-plugins.limo.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fwww.dailynews.co.th%2Fnews%2F3297706%2F))

ข่าวอื่นๆ



(<https://www.dailynews.co.th/news/2899331/>)

ปิดขึ้นใจ! 'ร่างทรง' อังแค่เปิดเต้าสาว 17 ทำพิธี
แก้กาลกิณี หากทำจริงจะยอมติดคุก

(<https://www.dailynews.co.th/news/2899331/>)

14 พฤศจิกายน 2566



(<https://www.dailynews.co.th/news/977178/>)

หนุ่มป่วยจิตคลั่ง! ไล่ฟันลุงข้ามสะพานลอยแขวน
เหวอะ ขวดตีหัวแตก

(<https://www.dailynews.co.th/news/977178/>)

21 เมษายน 2565





หน้าแรก / ธุรกิจ

ธุรกิจ

ยางแผ่นดิบ (สุราษฎร์ฯ) 83.08 ลบ -0.88
บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สุราษฎร์ฯ)
86.49 ลบ -0.60 บาท

🕒 28 มี.ค. 2024 เวลา 19:25 น.



อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด ราคาน้ำมันวันนี้ 29 มี.ค. จากปั้ม ปตท. บางจาก เชลล์

🕒 29 มี.ค. 2567 | 6:37



'BOI' ชู 5 จุดแข็งไทย ก้าวสู่เบอร์ 1 อิเล็กทรอนิกส์อาเซียน

🕒 29 มี.ค. 2567 | 6:04



'รถไฟฟ้าสายสีเหลือง' ปรับแผนการเดินทาง พร้อมเปิดให้บริการ

🕒 29 มี.ค. 2567 | 0:04

สถานการณ์น้ำติดตามในประเทศ



ที่มา กรมอุตุฯ นิคมวิทยา

พยากรณ์สภาพอากาศประจำวันจากกรมอุตุฯ นิคมวิทยา

- ตั้งแต่วันเวลา 6.00 น. ถึง 6.00 น. ของวันพรุ่งนี้ ไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก
- ภาคใต้ม้งอ่าวไทย มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
- ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ในจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
- ภาคใต้ฝั่งอันดามัน พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ในจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การayangแห่งประเทศไทย

ayangแผ่นดิน



ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2567

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday March 28, 2024 13:30 –สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2567



ข่าวเศรษฐกิจล่าสุด

08:31น. World Today: ประเด็นข่าวต่างประเทศน่าติดตามวันนี้

08:28น. ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นเดือนก.พ.โต 4.6% เทียบรายปี

08:25น. ญี่ปุ่นเผยการผลิต



รายเดือน

08:13น. ญี่ปุ่นเผยอัตราว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 2.6% ในเดือนก.พ.

07:37น. ราคาก๊าซ LPG วันที่ 29 มีนาคม 2567

07:37น. ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 29 มี.ค. 2567

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 (ต้นข้าว 35 กรัม)

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,200 บาท/ตัน.

> ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

บริษัท แหลมทอง จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 10.00 บาท/กก.

> มันสำปะหลังสด (แบ่ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3.30 บาท/กก.

> สารกาแฟโรบัสต้า

สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร -

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร -

บริษัท เนสท์เล่ จำกัด อ.สวี จ.ชุมพร -

> ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

บจ.แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 5.80 บาท/กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.50 บาท/กก.

> ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 82.89 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานี (Co.Op.) อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 83.08 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 81.55 บาท/กก.

ราคาตลาดสำคัญ

บริษัท สุราษฎร์สัมฤทธิ์ธุรกิจ จำกัด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 81.00 บาท/กก.

> หอมแดงแห้ง 7-15 วัน

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ขนาดใหญ่ -

ขนาดกลาง -

ขนาดเล็ก -

> หอมหัวใหญ่ (ตัดจุก)

07:35น. ปตท.ประกาศราคา
ก๊าซ NGV วันนี้ (29 มี.ค. 67)
เท่ากับ 18.95 บาท/กิโลกรัม

00:41น. ไปแลนด์ใกล้บรรลุ
ดีล แก้ปัญหานำเข้าสินค้า
เกษตรยูเครน

00:29น. "แบงก์แมน-ฟรีด"
อ่วม! เจอคุก 25 ปี เซนฟิซ
FTX ล้มละลาย

28 มี.ค. สหรัฐเผยดัชนีการ
ทำสัญญาขายบ้านที่รอปิด
การขายสูงกว่าคาดในเดือน
ก.พ.

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

เบอร์ 0 10.00 บาท/กก.

เบอร์ 1 10.00 บาท/กก.

เบอร์ 2 8.00 บาท/กก.

เบอร์ 3 6.00 บาท/กก.

> ทุเรียนหมอนทอง

บริษัท โยโกแอนด์ตั้งหมิง จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ส่งออกเกรด AB 270.00 บาท/กก.

ส่งออกเกรด C 200.00 บาท/กก.

ส่งออกเกรด D 125.00 บาท/กก.

> มันฝรั่งโรงงาน

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิง จำกัด อ.พบพระ จ.ตาก 13.50 บาท/กก.

> สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.00 บาท/กก.

> มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 300.00 บาท/ร้อยผล.

> มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,100.00 บาท/ร้อยผล.

> สุกกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 56.00 บาท/กก.

> ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 40.00 บาท/กก.

> ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 340.00 บาท/ร้อยฟอง.

> กุ้งขาวแวนนาไม

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ขนาด 60 ตัว/กก. 155 บาท/กก.

ขนาด 60 ตัว/กก. 135 บาท/กก.

ขนาด 70 ตัว/กก. 135 บาท/กก.

ขนาด 80 ตัว/กก. 125 บาท/กก.

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แท็ก **สงวนวงษ์อุตสาหกรรม** **มันสำปะหลัง**

ข้าวเปลือก **นครราชสีมา** **ข้าวโพด** **แหลมทอง**



ราคายางวันนี้ แจ้งราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะ ...
 ลิก ทิมราคายางดอทคอม

20 ชม. · 🌐

รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตตัง ณ.ตลาด
 กลางยางพาราประจำวัน พฤษฯ ที่ 28 มีนาคม 2567

<http://www.rakayang.net/ebayRSSprice.php>

ปม.ยางรมควัน 28 มีนาคม 2567



ราคา

(+/-)

สแกน QR Code

	ราคา	(+/-)	สแกน QR Code
สงขลา	86.49	-0.22	
สุราษฎร์	86.49	-0.60	
นครศรีฯ	86.66	-0.43	

เทียบจากราคาก่อนหน้า www.rakayang.net

12



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์



เขียนความคิดเห็น...





ราคายางวันนี้ แจ้งราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะ ...
 ลึก ทึมราคายางดอทคอม

21 ชม. · 🌐

รายละเอียดประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี, ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา ดล.
 แผ่นดิบตลาดสงขลา 82.89 บาท/กก. ราคาตกลง -0.26บาท/กก. ปริมาณยาง
 0 กก. <http://www.rakayang.net/ebayprice.php>



ประมูลยางดิบ 28 มีนาคม 2567

	ราคา	(+/-)	สแกนQR Code
สงขลา	82.89	-0.26	
สุราษฎร์	83.08	-0.88	
นครศรีฯ	81.55	-	
ระยอง	ไม่มียาง		

เทียบจากราคาก่อนหน้า SHFE **14570(0)** หยวน

👍 18



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์



เขียนความคิดเห็น...



ศก.ไทย ก.พ.ปรับตัวดีขึ้น ส่งออกโต 7 ด.ติด นักท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง บริโภค-ลงทุนภาคเอกชนสัญญาณทรงตัว

๒8 มีนาคม 2567 11:22 น. | สยามรัฐออนไลน์ | เศรษฐกิจ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง		ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567		
<p>“สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อน ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป”</p>				
		ม.ค.67	ก.พ.67	YTD
บริโภคภาคเอกชน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาท้อง (YoY)	-2.8	5.7	1.2
	ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง (YoY)	2.4	-20.1	-9.3
	ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (YoY)	-1.8	-10.0	-6.0
	ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (ระดับ)	62.9	63.8	63.4
การลงทุนภาคเอกชน	ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (YoY)	-26.5	-29.4	-28.0
	ปริมาณนำเข้าสินค้าทุน (YoY)	11.4	27.1	19.1
	ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ (YoY)	-7.2	-7.7	-7.5
	การจัดเก็บภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ (YoY)	-3.3	-15.4	-10.0
การผลิต	ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)	90.6	90.0	90.3
	ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (YoY)	-5.4	-7.5	-6.4
	จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านคน)	3.04	3.35	6.39
การนำเข้า-ส่งออก	มูลค่าการส่งออกสินค้า \$ term (YoY)	10.0	3.6	6.7
	มูลค่าการนำเข้าสินค้า \$ term (YoY)	2.6	3.2	2.9
	ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)	-2.8	-0.5	-3.3
เสถียรภาพ	อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (YoY)	-1.11	-0.77	-0.94
	อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (YoY)	0.52	0.43	0.48
	เงินทุนสำรอง (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)	221.6	251.8	251.8

เศรษฐกิจไทย ก.พ.ปรับตัวดีขึ้น ส่งออกโต 7 เดือนติด นักท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนสัญญาณทรงตัว

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนก.พ.67 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อน ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป

☰ ข่าวเกี่ยวข้อง



ประเด็นร้อนเศรษฐกิจรอบวัน 26 มี.ค.67



พณ.เผยตัวเลขส่งออกไทยเดือน ก.พ.โต 3.6% รับภาคการผลิต-ศก.คู่ค้าฟื้นตัว คาดปี 67 ขยายตัว 1-2%



"นายกฯ" ประกาศปี 68 เป็นปียิ่งใหญ่ของการท่องเที่ยวไทย ชี้มีเวลาระดมสมองอีก 6 เดือน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ว่า “สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อน ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป” โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

เครื่องใช้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน มีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า: โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.7 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 5.7 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 63.8 จากระดับ 62.9 ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และสูงสุดในรอบ 48 เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การบริโภคในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งและยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -20.1 และ -10.0 ตามลำดับ และรายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -1.7

เครื่องใช้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน มีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า: โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 27.1 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 16.4 ขณะที่ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -29.4 สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -7.7 และลดลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -0.5 ขณะที่ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -15.4

มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อน: โดยมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 23,384.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 3.6 และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.3 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของสินค้าในหมวดหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ หมวดเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และหมวดเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ โดยขยายตัวร้อยละ 35.0 24.9 และ 18.0 ตามลำดับ นอกจากนี้ สินค้าข้าว ยางพารา นมและผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัวร้อยละ 53.6 31.7 26.5 และ 21.5 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ และน้ำตาลทราย ชะลอตัว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า ปรับตัวดีขึ้นในตลาดทวีปออสเตรเลีย สหรัฐฯ และอินโดจีน-4 ที่ขยายตัวร้อยละ 26.4 15.5 และ 4.5 ตามลำดับ รวมทั้งกลุ่มตลาดอื่น ๆ อาทิ ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) ที่ขยายตัวร้อยละ 46.4

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน สำหรับภาคบริการมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน: โดยภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวม จำนวน 3.35 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 58.6 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 39.7 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต้ และอินเดีย ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 22.2 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 9.1 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 6.9 ขณะที่ภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -7.5 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -0.6 จากการลดลงของผลผลิตในหมวดพืชผลสำคัญ อาทิ ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ข้าวโพด ยังคงขยายตัว สำหรับภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 90.0 จากระดับ 90.6 ในเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักของไทย

เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี: สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ร้อยละ -0.77 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.43 ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ร้อยละ 62.2 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ในระดับสูงที่ 251.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

#ส่งออก #ท่องเที่ยว #คลัง #ข่าววันนี้

ส่งออก ท่องเที่ยว ข่าววันนี้

7
ถูกใจ
โพสต์ แชร์

ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไป หาดใหญ่

เริ่มเดินทางเลย

Skyscanner | Sponsored

จองด่วน!

Lenovo Mobile Workstation P16s G2 13th Generation Intel® Core™ i7-1360P Processor (E-cores up to 3.70 GHz P-cores up to 5.00 GHz)/Windows 11 Pro 64/1 TB SSD Performance TLC Opal

ขุมพลังของเวิร์กสเตชันที่พกพาไปได้ทุกที่ โพรเซสเซอร์ 13th Gen Intel®Core™ และอุปกรณ์เสริมกราฟิกแบบแยก หน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงจำนวนมาก การเชื่อมต่อ WiFi ที่ยอดเยี่ยมและพอร์ตที่รวดเร็วเกินคาด ตัวเลือก...

Lenovo TH | Sponsored

Buy now

ค่าใช้จ่ายของบ้านผู้สูงอายุสุดหรูใน Su-ngai Kolok อาจทำให้คุณประหลาดใจ

บ้านพักคนชรา | ค้นหาโฆษณา | Sponsored

บ้านคอนเทนเนอร์ที่ยังไม่ขายใน Su-ngai Kolok: ดูราคา!

จัดส่งบ้านคอนเทนเนอร์ | ค้นหาโฆษณา | Sponsored

ค้นหาเลย

Su-ngai Kolok: ราคาตู้เย็นอาจทำให้คุณประหลาดใจ!

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยการนำเมล็ดยางพาราไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบชีวมวล สำหรับใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ไม่มีมลพิษรักษาสภาพแวดล้อม ถือเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่จะปรับความสมดุลทางระบบนิเวศในระยะยาว สอดคล้องกับกระแสโลกที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยเป็นการศึกษาวิจัยร่วมกับบริษัท Nomura Jimusho, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพและผลิตภัณฑ์ด้านชีวมวลในระดับโลก

และเมื่อเร็วๆ นี้ ยังได้มีการลงนามความร่วมมือ(MOU) “โครงการศึกษาวิจัยร่วมการจัดการเมล็ดยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า” เพื่อมุ่งวิจัยจัดหาเมล็ดยางพารา แปรรูปเป็นพลังงานทางเลือก หวังสร้างสมดุลนิเวศระยะยาว เพิ่มมูลค่าเมล็ดยาง สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง นอกเหนือจากการขายน้ำยางอีกด้วย

"เมล็ดยางจะออกประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี เกษตรกรจะคัดเมล็ดเพาะพันธุ์เป็นต้นกล้าส่วนหนึ่ง ที่เหลือจะทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นหากนำเมล็ดยางพาราดังกล่าวมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า จะทำให้เกษตรกรสามารถขายเมล็ดยางสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทNomura Jimusho, Inc. ยินดีที่จะรับซื้อทั้งหมด ส่วนจะซื้อในราคาเท่าไรนั้นยังไม่มีกำหนด เพราะยังอยู่ในขั้นตอนศึกษาวิจัยขยายผลไปสู่สวนยางของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการขยายผลให้เป็นรูปธรรม" นายณกรณ์กล่าว

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวต่อไปว่า กยท.ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราในประเทศทั้งระบบ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรควบคู่ไปกับการส่งเสริมการทำสวนยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ

ก่อนหน้านี้ที่ กยท.ได้ลงนาม MOU กับองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) การพัฒนาโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต เพื่อให้สามารถนำต้นยางพาราที่อยู่ในพื้นที่สวนยางนำมาผ่านกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน การลงนาม MOU โครงการศึกษาวิจัยร่วมการจัดการเมล็ดยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า กับบริษัท Nomura Jimusho, Inc. จะช่วยสร้างรายได้และอนาคตที่ยั่งยืนให้เกษตรกรทั้งในปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป

สำหรับโครงการศึกษาวิจัยร่วมการจัดการเมล็ดยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าดังกล่าว เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อจัดหาเมล็ดยางพาราและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการขนส่ง การจัดเก็บรวบรวม การซื้อและการชำระเงิน ตลอดจนศึกษาปริมาณเมล็ดยางพาราต่อหน่วยพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย สำหรับเตรียมนำไปเป็นวัตถุดิบชีวมวล โดย กยท. จะรวบรวมเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกร

ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปริมาณและศักยภาพในการใช้เมล็ดยางพาราเป็นสารเติมแต่งทางชีวภาพ นอกจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดยางพารา และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากภาคการเกษตรแล้ว ยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายชีวมวลอีกด้วย ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

Share

Tweet

Share

Share

ข่าวที่เกี่ยวข้อง



[สั่งสอบที่ดิน ส.ป.ก.ทั่วปร... \(/news/41601\)](/news/41601)

09 มี.ค. 2567



[ธรรมนัสนั่งหัวโต๊ะพิทบอร์ด... \(/news/40683\)](/news/40683)

31 ม.ค. 2567



[ทปช.รวมเกษตรกรฯ ตรวจสอบก... \(/news/41447\)](/news/41447)

03 มี.ค. 2567



[กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทีมคล... \(/news/41051\)](/news/41051)

15 ก.พ. 2567



[รมช.อนชฯ หนุนเกษตรกร ก้าว... \(/news/41832\)](/news/41832)

19 มี.ค. 2567



[กรมส่งเสริมฯ กำหนดวันตัดทุ... \(/news/41005\)](/news/41005)

14 ก.พ. 2567

สำนักงาน หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์

599/195 ซ.เจริญราษฎร์ 7 แยก 7-1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

18 ชม. · 🌐



▶▶ ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2567

✔ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

◆ โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,200 บาท/ตัน

✔ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

◆ โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 12,500 บาท/ตัน

✔ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

◆ หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 9.50 บาท/กก.

✔ หัวมันสำปะหลังสดคละ

◆ คุณไชยเลิศ จันทรวัฒน์ศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.40 บาท/กก.

✔ หัวมันสำปะหลังสด (แบ่ง 25%)

◆ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3.30 บาท/กก.

✔ ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%

◆ บริษัท แสงศรียน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 5.80 บาท/กก.

◆ ชุมชุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.50 บาท/กก.

✔ ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3

◆ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 82.89 บาท/กก. ราคาตกลงจากวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ราคา 83.15 บาท/กก.

✔ น้ายางพาราสด

◆ บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 73.00 บาท/กก.

✔ สับปรดปิดตาเวียส่งโรงงาน

◆ บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.00 บาท/กก.

✔ มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

◆ แหล่งรับซื้อ คุณธิดา/คุณจี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,600.00 บาท/ร้อยผล

◆ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,100.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮียง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,200.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,700.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,500.00 บาท/ร้อยผล

✔ มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

◆ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,050.00 บาท/ร้อยผล

◆ จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮียง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/ร้อยผล

✔ มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก





🌱 มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
 💎 จดรับซื้อมะพร้าวขายประยูร ใจห้าว อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช 1,100 บาท/ร้อยผล

🌱 สุกกร
 💎 ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 56.00 บาท/กก.

🌱 ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
 💎 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 40.00 บาท/กก.

🌱 ไช้ไก่สด
 💎 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไช้ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 340.00 บาท/ร้อยฟอง

🌱 กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
 💎 ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 130.00 บาท/กก.

#Oae_Navigator #สตก



OAE.GO.TH

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2567



2



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์



เขียนความคิดเห็น...

